

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. โครงการนำร่องเรื่องการนำหลักการชี้แนะ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดทำโครงการนำร่องเรื่องการนำหลักการชี้แนะ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไฮโย โรงแรมไฮโย รีสอร์ท ตำบลวิเชียร อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าวเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งได้นำเสนอหลักการชี้แนะใน ๒ ประเด็น คือ ความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อนำหลักการและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าวไปดำเนินการธุรกิจภายในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างถูกต้อง

๒. การทำประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง การนำที่ดินของรัฐมาใช้ประโยชน์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การทำประชาคมหมู่บ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลบุญเรือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานรัฐได้นำพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์บริเวณริมแม่น้ำอิงส่งมอบให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ต่อมา นายอำเภอเชียงของได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และผลการประชาคมมีมติไม่เห็นชอบให้นำพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวไปใช้จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทางอำเภอเชียงของได้แจ้งว่า จะดำเนินการทำประชาคมอีกครั้ง โดยใช้วิธีลงมติด้วยบัตรลงคะแนน เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกลุ่มผู้ร้องเห็นว่า อำเภอเชียงของดำเนินการทำประชาคมอย่างเร่งรัด โดยยังไม่ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ เปิดเผยข้อมูลให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ จึงได้ยื่นคัดค้านการทำประชาคมต่อนายอำเภอเชียงของ ซึ่งทางคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรได้พิจารณาแล้วปรากฏว่ากระบวนการจัดทำประชาคมดังกล่าว ยังมีหลายส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอให้ชะลอการทำประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ออกไปก่อน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการต่อไป

๓. สรุปผลการดำเนินโครงการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการกระทำผิดหรือ ควรคิดใหม่”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินโครงการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการกระทำผิดหรือ ควรคิดใหม่” เนื่องในโอกาสวันยุติโทษประหารชีวิตสากล (World Day Against the Death Penalty) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยวิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอมุมมองและแนวคิดพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นโทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้ลดการก่ออาชญากรรม สำหรับประเทศไทยผู้ต้องโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด รัฐบาลจึงควรมีมาตรการทางแพ่งเพื่อตัดปัญหาทางจรรยาเสพติดด้วยการริบทรัพย์ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในตอนท้าย โดยจะนำสรุปผลการดำเนินโครงการเสวนาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสม. ต่อไป

๔. ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ราย แบ่งเป็น ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๓ ราย ๒) ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) จำนวน ๑ ราย ๓) ประเภทสื่อมวลชน จำนวน ๓ ราย ๔) ประเภทองค์กรภาครัฐ จำนวน ๑ ราย และ ๕) ประเภทองค์กรภาคเอกชน จำนวน ๒ ราย และมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาคัดเลือก ตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ปรับปรุงรายละเอียดประวัติผู้ได้รับการคัดเลือกในเอกสารที่เสนอ เพื่อนำไปจัดทำเอกสารประกอบการรับรางวัล ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป